



พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Mae Moh Mine Museum

# บทความ : เพลง พิพิธภัณฑสถานถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ

## วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

### ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แบ่งปันความรู้สู่สังคมไทย

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านการแบ่งปันความรู้สู่สังคม (Learning For Society : L4S) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. สู่สังคมอย่างรอบด้าน ชัดเจน และทันสมัย มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีของประชาชน ต่อ กฟผ. และเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรแห่งความภูมิใจของชาติ นำไปสู่การเป็นองค์กร Top Quartile/National Pride

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. นั้น มีด้วยกันทั้งหมด 8 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑสถานถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ จ.ลำปาง 2. ศูนย์การเรียนรู้ราชานุกิษ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 3. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ จ.สงขลา 4. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทัพสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยังมีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและออกแบบอีก 4 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี 2. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา 3.ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 4. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ฝายท่าอาน โดยแต่ละศูนย์นั้นจะมีการนำเสนอความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามแต่ภารกิจการผลิตไฟฟ้าของแต่ละที่ ซึ่ง กฟผ. ได้ทำการว่าจ้าง องค์กรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(อพวช.) ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน ให้เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ และแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 8 แห่ง

หากเปิดครบทั้ง 8 แห่งก็นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีศูนย์การเรียนรู้มากที่สุดในอันดับต้นๆ ของประเทศ ภารกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย ไม่เพียงภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เท่านั้น แต่การแบ่งปันความรู้สู่สังคมผ่าน "ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ." ทั่วประเทศไทย ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. มุ่งมั่นในวันนี้ และในอนาคต ดังสโลแกนที่ว่า “กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

